

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TÌM HIỂU CƠ HỘI HỢP TÁC VỚI ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH LIÊN BANG NGA

Ngày 3/4/2024, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn ĐH Tài chính (FinU) do Giám đốc Stanislav Prokofiev dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn và Giám đốc FinU Stanislav Prokofiev đã trao đổi, thảo luận về định hướng cũng như cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên cũng như

các chương trình hợp tác đào tạo song bằng. Một số lĩnh vực được lãnh đạo hai bên thống nhất ưu tiên hợp tác như kinh tế, tài chính số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ trong tài chính và kinh tế... Các nội dung được thống nhất sẽ là nền tảng, cơ sở để ĐHQGHN và FinU xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai có hiệu quả trong thời gian tới.

[Xem thêm](#)



THÚC ĐẨY HỢP TÁC TRONG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU VỚI CÁC ĐỐI TÁC TỚI TỪ IRELAND

Ngày 9/4/2024, Giám đốc ĐHQGHN đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Ireland tại Việt Nam, bà Deirdre Ní Fhallúin.

Đại sứ Ireland tại Việt Nam, bà Deirdre Ní Fhallúin đánh giá cao kết quả hợp tác giữa ĐHQGHN và các đối tác Ireland trong thời gian qua trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là hiệu quả chương trình VIBE. Bà cho rằng, trong giai đoạn tới, ĐHQGHN và các tổ chức của Ireland có

thể xây dựng các dự án đào tạo và nghiên cứu chung về khoa học xã hội và nhân văn, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, y dược...

Giám đốc Lê Quân mong rằng, trong thời gian tới, cá nhân bà Deirdre Ní Fhallúin và Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, kết nối ĐHQGHN với các trường đại học, doanh nghiệp của Ireland, nhằm tăng cường năng lực phát triển cũng



như cung ứng dịch vụ chất lượng cao cho xã hội. Đồng thời, phía Ireland sẽ hỗ trợ để các giảng viên, nhà khoa học trẻ của ĐHQGHN sang tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn và thực hiện các dự án nghiên cứu chung. [Xem thêm](#)